

BÀI VIẾT VỀ TÁM GƯƠNG “NGƯỜI TỐT – VIỆC TỐT”

Dẫu từ lâu vẫn biết rằng chị là một người chị, người đồng chí, đồng nghiệp tốt bụng và rất đáng quý trọng về nhiều lĩnh vực, thật may mắn năm học này tôi được biên chế về tổ Hai, lại có điều kiện được làm việc cùng chị. Tôi muốn viết về chị - Cô giáo Đinh Thị Điều. Quả thật là không thiếu những câu chuyện nhỏ hay cách ứng xử cùng tác phong làm việc hằng ngày khẳng định chị xứng đáng được vinh danh, bầu chọn là bông hoa thơm tiêu biểu trong vườn hoa đẹp của trường tiểu học Đô Thị Việt Hưng.



Cô giáo Đinh Thị Điều trong ngày khai giảng năm học mới

Kí ức chợt ùa về trong tôi biết bao những kỉ niệm sâu nặng, đáng nhớ của ngày mới thành lập ngôi nhà chung thân thương thứ hai này. Đó là một buổi chiều mùa hè tháng 6 cách đây đã gần 10 năm, toàn bộ tập thể đội ngũ cán bộ giáo viên và nhân viên nhà trường mỗi người mỗi nhiệm vụ cùng sắp xếp kê dọn đồ đạc, bàn ghế. Sau đó mọi người miệt mài quét dọn sạch sẽ toàn bộ vôi cát, xi măng còn vương lại ở mọi góc ngách. Mãi đến sẩm tối, khi những xô rác cuối cùng ở cổng trường được thu gom, anh chị em giáo viên chúng tôi lúc đó đều thấm mệt nhưng

rất hài lòng với thành quả đã làm. Tất cả mọi người vào một phòng mới nghỉ ngơi và trò chuyện làm quen. Tập thể giáo viên nhà trường lúc đó là hội tụ của một bộ phận giáo viên ở các trường bạn xung quanh thuộc quận Long Biên. Mỗi đồng chí đều tự giới thiệu ngắn gọn về bản thân. Phần mình, chị duyên đáng kể: Chị đến từ miền quê lúa Thái Bình. Người bạn đời của chị - anh là một cán bộ quân đội đang công tác xa nhà... Nghe đến đây mọi người đều ồ lên và vỗ tay trầm trồ: Đúng là một cặp đôi đẹp đáng mơ ước, anh là bộ đội Cụ Hồ yêu chị là cô giáo xinh đẹp trường làng, chuyện tình chắc chắn sẽ lãng mạn và đẹp lắm đây, chị kể cho chúng em nghe đi!... Chị mỉm cười thân thiện và hứa: Hôm tới mời tất cả các cô đến chơi thăm nhà chị ở ngay Khu Đô Thị Việt Hưng, chị em mình sẽ tha hồ hàn huyên và vui vẻ với nhau...

Thế rồi một lễ khai giảng vô cùng đáng nhớ - một lễ khánh thành trang trọng ngôi trường tiểu học Đô Thị Việt Hưng đã diễn ra trong một buổi sáng mùa thu tiết trời mát mẻ, trong xanh với ngập tràn sắc cờ, hoa. Sau hồi trống trường rộn rã, tung bừng của bác chủ tịch quận, năm học đầu tiên ở ngôi trường mới chính thức được bắt đầu. Vẫn biết là có nhiều khó khăn và thử thách không nhỏ ở phía trước, nhưng với cương vị là tổ trưởng tổ 2, chị là một trong số giáo viên hòa nhập và thích ứng rất nhanh với điều kiện vật chất, con người cùng môi trường làm việc mới nơi đây. Với nền tảng chuyên môn sẵn có, lại thêm ý chí tự học và bồi dưỡng, chị say sưa, tâm huyết cuốn hút vào công việc từ những ngày đầu tiên. Chị còn dành nhiều thời gian tìm hiểu, trò chuyện thân mật qua nhiều kênh thông tin để tìm hiểu, nắm bắt được phần lớn tâm tư nguyện vọng của cha mẹ học sinh ở khu dân cư mới này. Biết chị dễ mến và luôn lắng nghe, nhân dân cư trú quanh trường rất muốn gặp gỡ và trao đổi nhiều điều với chị. Điều đó giúp thông tin hai chiều giữa nhà trường và gia đình thêm minh bạch, gắn kết; có sự đồng điệu trong tiếng nói. Các em học sinh cũng vô cùng háo hức, phấn khởi đón nhận đây chính là ngôi nhà thứ hai của mình.

Hằng đêm chị vẫn miệt mài bên bài vở học trò và những trang giáo án. Rồi mỗi năm qua đi, chị lại cần mẫn trở những con đò học trò đến bến bờ tri thức. Sự vững vàng và trưởng thành của các em đã không ngừng chứng tỏ trình độ chuyên môn vững vàng và tài năng của chị. Sức hút mà chị tạo ra với học trò qua việc đào tạo được những thế hệ học sinh nề nếp, chăm ngoan và các em đều rất tự tin, sáng tạo. Mặc dù thuộc thế hệ “Cây cao bóng cả” nhưng chị vẫn song hành cùng lớp đồng nghiệp đàn em không ngừng khám phá các kỹ thuật dạy học mới, tiên tiến đây

tính hiệu quả. Trong giảng dạy, chị luôn biết cách khơi gợi những điều mới mẻ, kích thích sự sáng tạo, tìm tòi ở học trò, giúp các em có sự liên tưởng, nhớ và vận dụng tốt nhất vốn hiểu biết của bản thân. Từ đó không ngừng phát huy được năng lực cá nhân, càng thêm hứng thú và chủ động lĩnh hội bài học mới. Mỗi ngày đến trường, học trò không chỉ được truyền dạy kiến thức, tính tự giác, ham học mà còn được truyền dạy cả kỹ năng lao động tự phục vụ, cách trò chuyện và ứng xử rất thân mật và văn minh từ cô giáo chủ nhiệm... Quả thật, mỗi lần bước vào thăm lớp chị, tôi đều nhận thấy bên cạnh những nét thân quen thì ở đây có gì đó rất đặc biệt, gây ấn tượng: Đó có thể là nếp chào hỏi vô cùng lễ phép và đáng yêu của các em học sinh; còn là cách sắp xếp và trang trí lớp rất xanh, rất đẹp ... tất cả đều mang dấu ấn riêng của chị. Cũng chính bởi đam mê khám phá, sáng tạo mà người giáo viên ấy đã truyền cảm hứng cho các thế hệ học sinh để rồi khi rời xa mái trường tiểu học Đô Thị Việt Hưng bước lên cấp học mới các em học sinh, phụ huynh học sinh vẫn luôn nhắc đến chị như một sự tri ân chân thành nhất.



Chị cùng học sinh thân yêu

Trong suốt quá trình công tác, Chị Điều luôn được đồng nghiệp nể phục, được phụ huynh, học sinh tin tưởng và yêu quý. Phụ huynh tin tưởng cô bởi cô nhiệt tình, có trách nhiệm, luôn quan tâm đến mọi học sinh. Học sinh yêu quý cô

bởi cô gần gũi, tâm lí và luôn biết tổ chức các hoạt động trải nghiệm phù hợp để các em được phát huy tính vui chơi hồn nhiên vốn có, cũng như tạo sự gắn kết, hòa đồng giữa các thành viên trong lớp. Vì thế, từ những hoạt động thường nhật như: sinh hoạt tập thể tại sân trường, nộp truy bài đầu giờ, điều hành giờ sinh hoạt lớp hay cách thức hoạt động theo nhóm trong các giờ học hay đến cả việc tổ chức sinh nhật cho các thành viên, tổ chức Trung thu hay những hoạt động lớn như kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, đi tham quan dã ngoại...lớp do cô giáo Điều làm chủ nhiệm luôn có đông đảo học sinh và phụ huynh tham gia, tạo ra nhiều hoạt động sáng tạo bất ngờ, thú vị. Nhiều năm liền, tập thể lớp do chị chủ nhiệm luôn đạt danh hiệu Lớp Tiên tiến xuất sắc.

Một điều đặc biệt ở chị nữa là mặc dù chị luôn có nhiều việc để làm. Nhưng điều trân quý và sống rất tình ở người phụ nữ này là chị đủ tinh tế để kịp nhận ra những uẩn khúc trong lòng ở những người bạn hay người em xung quanh... Ở mỗi câu chuyện, chị không hề vội để nghe. Chị nói và hành động khiến người muốn chia sẻ thấy cảm động và nhẹ nhõm trong lòng. Chị đã làm được điều ít người làm được đó là cách giải quyết thấu tình đạt lí, lay động đến cả trái tim. Chị luôn lấy sự độ lượng, bao dung để đối đãi với mọi người. Được sinh hoạt và làm việc cùng chị sẽ cảm nhận rõ sự bình an và nguồn năng lực tích cực. Thái độ làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và cũng "hết mình" trong các hoạt động khiến chị luôn trẻ trung, gần gũi. Với các cô giáo trẻ mới vào nghề, họ sẽ vững vàng và trưởng thành rất nhanh nhờ sự chỉ bảo, dìu dắt tận tâm và cả sự khích lệ kịp thời từ chị. Chị còn luôn biết cách phát động phong trào học tập, nâng cao trình độ, khơi dậy ý thức tự học, tự nghiên cứu, học hỏi lẫn nhau trong tập thể giáo viên của tổ, nhằm cùng nâng cao công tác chủ nhiệm và trình độ chuyên môn. Trong vai trò một đảng viên nhiều năm giữ chức Phó bí thư chi bộ, chị luôn làm tốt công tác phát triển Đảng trong quần chúng. Chị còn nhiệt tình tham mưu cùng các bộ phận chức năng, các ban ngành, đoàn thể cũng như đội ngũ giáo viên để góp phần vào phong trào giáo dục của nhà trường.



Những chia sẻ yêu thương

Sự hào phóng nhưng đầy trí tuệ trong đóng góp ý kiến và đề xuất tham mưu trong các buổi sinh hoạt chi bộ, với cán bộ lãnh đạo nhà trường hay trong cả cuộc họp Hội đồng sư phạm của chị luôn được cả hội đồng nhà trường lắng nghe, tán dương và yêu mến. Tính đến nay, thời gian công tác của chị đã được 34 năm, thời gian và tuổi tác cũng không làm giảm đi trong chị lòng say mê, nhiệt huyết. Điều

đó được minh chứng sống động qua những tháng ngày vô cùng khó khăn không thể quên từ đại dịch Covid 19. Cả thế giới phải gồng mình chống chọi. Nhiều ngành nghề, công việc bị ngừng trệ. Không có thể mạnh về công nghệ thông tin, thế mà chị vẫn đi tiên phong thực hiện tốt chủ trương: “Học sinh nghỉ dịch chứ không nghỉ học”. Việc dạy và học trực tuyến của khối 2 được vận hành hiệu quả, trơn tru. Cha mẹ học sinh vô cùng yên tâm, cảm động và không dấu được sự biết ơn sâu sắc. Chị đã thể hiện bản lĩnh và năng lực thích ứng đổi mới, sáng tạo khi đầu tàu gương mẫu cùng với các cô giáo trong tổ 2 hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn của chương trình giáo dục phổ thông 2018.



Chị cùng đồng nghiệp trong ngày khai giảng

Với trình độ năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm tuyệt vời; lòng say mê, nỗ lực phấn đấu không biết mệt mỏi và đặc biệt là lòng tận tâm, bầu nhiệt huyết căng tràn với sự nghiệp “trồng người”, cô giáo Đinh Thị Điều thật xứng đáng là một giáo viên tiêu biểu trong ngành giáo dục và là tấm gương sáng để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường học tập và noi theo. Thay mặt những người em trong nhà trường, xin gửi chị bài viết mộc mạc nhưng xuất phát từ đáy lòng. Đó như lời tri ân dành tặng chị nhân kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Yêu quý lắm người chị, người đồng nghiệp thân thương của chúng em!

Người viết: Nguyễn Thị Minh Hương

